

**หนังสือให้ความยินยอมตัดค่าสาธารณูปโภค / ค่าบริการรายเดือนต่างๆ
 โดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 ยกเว้นเซ็นทรัล เครดิตการ์ด คลาสสิก**

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ชื่อ นามสกุล

เป็นเจ้าของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน - - - วันหมดอายุ /

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

มีความประสงค์ (โปรดขีดเครื่องหมาย (✓) ลงในช่อง)

ชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

AIS true move dtac

จดทะเบียนในนาม

เลขที่ลูกค้า (Billing Account No.)

โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข - -

AIS true move dtac

จดทะเบียนในนาม

เลขที่ลูกค้า (Billing Account No.)

โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข - -

ชำระค่าโทรศัพท์พื้นฐาน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รหัสลูกค้า (Account No.)

รหัสทางไกล หมายเลขโทรศัพท์

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รหัสลูกค้า (Account No.)

รหัสทางไกล หมายเลขโทรศัพท์

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

รหัส ทศท (Account No.)

รหัสทางไกล หมายเลขโทรศัพท์

ชำระค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ - -

รหัสเครื่องวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเลขใช้ไฟฟ้า

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่

ชำระค่าน้ำ

การประปานครหลวง

สาขา/เขต -

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ

ชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ต

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

รหัสลูกค้า - -

โทรศัพท์พื้นฐาน - -

บริษัท ทรูเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

รหัสลูกค้า - -

โทรศัพท์พื้นฐาน - -

ชำระค่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และ
 บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนในนาม

รหัสลูกค้า (Account No.)

ระบบที่ใช้ DStv (จานดาวเทียม) CAtv (เคเบิลใยแก้ว)

รับส่วนลด 2% สมัครง่ายค่าบริการแบบรายเดือน

รับส่วนลด 4% สมัครง่ายค่าบริการล่วงหน้าแบบ 6 เดือน

ชมฟรี 1 เดือน สมัครง่ายค่าบริการล่วงหน้าแบบรายปี

คำยินยอมของสมาชิกบัตร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ และ
 ภายใต้อำนาจในหนังสือฉบับนี้ตรงกับสายมือถือในใบสมัครเครดิตของข้าพเจ้าที่ออก
 โดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิส จำกัด ("บริษัทบัตรฯ") ข้าพเจ้า ยินยอมให้
 บริษัทบัตรฯ เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่า
 บริการสาธารณูปโภค หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ กับ รัฐบาล
 /บริษัท ตามจำนวนค่าบริการที่ถูกเรียกจากรัฐวิสาหกิจ/บริษัท และนำเงิน ตามจำนวน
 ที่หักดังกล่าวโอนเข้าบัญชีรัฐวิสาหกิจ/บริษัท โดยข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่า เอกสารต่างๆ
 เกี่ยวกับการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่บริษัทบัตรฯ ได้กระทำนั้น
 มีความถูกต้องทุกประการและข้าพเจ้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไข การใช้บริการ
 ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังหนังสือฉบับนี้ หรือที่บริษัทบัตรฯ จะได้ประกาศ หรือมีหนังสือแจ้ง
 เพิ่มเติมในภายหน้าทุกประการ ในกรณีที่หมายเลขบัตรเครดิตข้างต้น มีการแก้ไขหรือเปลี่
 ยงรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรเครดิต ข้าพเจ้าตกลงให้ หนังสือยินยอมฉบับ
 นี้มีผลใช้ บังคับกับบัตรเครดิตที่แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม/สมาชิกบัตร

(.....) วันที่ / /

หมายเหตุ : สายมือถือผู้ให้ความยินยอม/สมาชิกบัตรตรงกับสายมือถือตามใบสมัครบัตรเครดิต

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. สมาชิกบัตรยินยอมให้ บริษัท เจเนอริล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ("บริษัทบัตรฯ") เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนต่างๆ ตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการ โดยยินยอมให้นำเงินตามจำนวนที่หักโอนเข้าบัญชีผู้บริกาบริการนั้นๆ 2. การชำระค่าสาธารณูปโภคและหรือค่าบริการรายเดือนต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ อนุมัติและผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้รับทราบผลการอนุมัติแล้วเท่านั้น ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะทราบผลการอนุมัติจากใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินที่แสดงหมายเลขบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้ท่านทุกเดือน 3. ในระหว่างการรออนุมัติจากบริษัทบัตรฯ สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือค่าบริการรายเดือนต่างๆ ตามปกติให้ผู้บริการ 4. ในกรณีสมาชิกบัตรได้รับอนุมัติให้ชำระค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตตามที่ได้ลงนามในหนังสือให้ครบความยินยอมฉบับนี้แล้วให้ถือว่าสมาชิกบัตรได้ดำเนินการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง การหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน หรืออื่นๆ ตามที่ได้เคยแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้ากับธนาคารอื่นๆ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และสมาชิกบัตรจะไม่ยกเหตุดังกล่าวขึ้นเพื่อปฏิเสธการชำระเงินให้แก่บริษัทบัตรฯ 5. บริษัทบัตรฯ จะระบุรายการชำระค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนต่างๆ ลงในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามรอบบัญชี 6. บริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการหักชำระเฉพาะค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนต่างๆ เฉพาะประเภทรายบุคคลเท่านั้น ไม่อนุมัติสำหรับกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท กิจการโรงงาน หรือกิจการที่ประกอบการพาณิชย์ 7. สงวนสิทธิ์จำกัดวงเงินในการชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และค่าโทรศัพท์ของ ก.ส.ท. รายการละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ 1 งวด 8. หากสมาชิกบัตรสงสัยในจำนวนเงินค่าบริการชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนต่างๆ ที่บริษัทบัตรฯ เรียกเก็บโปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ท่านใช้บริการได้โดยตรง 9. กรณีที่ค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนต่างๆ ที่เรียกเก็บเกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรที่เหลืออยู่ในขณะนั้น หรือจำนวนที่เรียกเก็บเกินกว่าจำนวนเงินต่อรายการที่บริษัทบัตรฯ กำหนดไว้ หรือกรณี

ที่บริษัทบัตรฯ ไม่อนุมัติรายการเรียกเก็บรายการใด หรือได้ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการบัตรของสมาชิกบัตร หรือไม่สามารถเรียกเก็บผ่านบัญชีเครดิตได้สมาชิกบัตรจะต้องชำระเงินดังกล่าวต่อผู้ให้บริการภายในกำหนด เพื่อมิให้ถูกระงับการใช้บริการและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทบัตรฯ และจะไม่ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องใดๆ จากบริษัทบัตรฯ 10. ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินสิทธิ์ในสาธารณูปโภค และ/หรือ บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนอื่นๆ สมาชิกบัตรจะต้องแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนต่างๆ ดังกล่าวมิฉะนั้นบริษัทบัตรฯ จะยังคงเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการผ่านบัญชีบัตรเครดิตของท่านสมาชิกบัตรต่อไป 11. หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต หรือเปลี่ยนแปลงสถานะบัตร และสมาชิกบัตรได้แจ้งยกเลิก/ระงับการใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนต่างๆ โดยเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น บริษัทบัตรฯ จะทำการโอนบริการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีเครดิตโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีบัตรเครดิตใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านโดยอัตโนมัติ 12. กรณีที่บัตรหมายเลขบัตรเครดิตข้างต้นมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าหนังสือยินยอมฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบัตรเครดิตที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 13. สมาชิกบัตรสามารถยกเลิกบริการหักค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนต่างๆ ผ่านบัญชีบัตรเครดิตได้ด้วยการแจ้งยกเลิกโดยตรงต่อผู้ให้บริการซึ่งจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการนั้นๆ ใ้อนุมัติแล้ว 14. กรณีที่ลายมือชื่อของสมาชิกบัตรในหนังสือยินยอมนี้แตกต่างไปจากลายมือชื่อในใบสมัคร หรือเอกสารอื่นใดที่ได้ไว้กับบริษัทบัตรฯ หรือกรณีที่สมาชิกบัตรได้ขอใช้บริการผ่านบัญชีเครดิต ซึ่งบริษัทบัตรฯ เปิดให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตามที่ไม่เป็นการสล้างหน้าที และการผูกพันของสมาชิกบัตรที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายกับบริษัทบัตรฯ ตามที่บริษัทบัตรฯ ได้ชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือ ค่าบริการรายเดือนต่างๆ ให้แก่ผู้บริการโดยสมาชิกบัตรจะไม่โต้แย้งหรือปฏิเสธการใช้บริการดังกล่าว 15. สมาชิกบัตรตกลงรับทราบและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลังทุกประการ 16. บริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่สมาชิกบัตรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไขข้างต้น

กรุณาเซ็นชื่อ ส่งกลับพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่บริษัทฯ

กรุณาเซ็นชื่อ พิมพ์ตามรอยปรุ และส่งกลับพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์

บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ



บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.น.(น.)/2888) ป.น.ฝ. ประตุน้ำ
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องแนบตราไปรษณียากร



บริษัท เจเนอริล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

ตู้ ปณ. 56

ปณ.ฝ. ประตุน้ำ

กรุงเทพฯ 10409